

ข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์
**ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อโครงการเงินกู้เอเนกประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน
 หน่วยงานเอกชน**

หัวข้อ	รายละเอียดข้อมูล
อัตราดอกเบี้ย	<ul style="list-style-type: none"> - (1) กรณีมีบุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน <ul style="list-style-type: none"> (1.1) หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร และให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากชำระหนี้ ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา MRR + 2.00% ต่อปี (1.2) หน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร และหักเงินได้ชำระหนี้ให้ธนาคาร ให้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา MRR + 1.50% ต่อปี (2) กรณีจำนองหลักทรัพย์ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ MRR ต่อปี (3) กรณีโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากให้เรียกเก็บในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับ บวกส่วนต่าง 1.50% ต่อปี <p>ทั้งนี้ กรณีที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบุคคลค้ำประกัน แต่ผู้กู้มีความประสงค์ขอยกเว้นบุคคลค้ำประกันให้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราเพิ่มขึ้นอีก 2.00% ต่อปี จากอัตราที่ธนาคารกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - การคำนวณดอกเบี้ย คำนวณจากต้นเงินกู้ตามระยะเวลาที่เป็นหนี้ - จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย : ตามปีปฏิทิน
วงเงินสูงสุดที่สามารถให้กู้ยืมได้	<ul style="list-style-type: none"> - (1) กรณีมีบุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน ให้วงเงินไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน และไม่เกิน 2.0 ล้านบาท (2) กรณีจำนองหลักทรัพย์/โอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกันให้วงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท <p>ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วสูงสุดรายละเอียดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท</p>
อายุของสัญญา (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา)	<ul style="list-style-type: none"> - (1) กรณีมีบุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกันให้ไม่เกิน 7 ปี (2) กรณีจำนองหลักทรัพย์/โอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกันให้ไม่เกิน 15 ปี <p>ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาให้กู้กับอายุของผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันแล้ว จะต้องไม่เกิน 60 ปี หรือเกษียณอายุ</p>

หลักประกัน	<p>(1) บุคคลค้ำประกัน</p> <p>(2) จำนวนหลักทรัพย์ค้ำประกัน</p> <p>(3) โฉนดสิทธิเรียกร้องในเงินฝากเป็นประกัน</p> <p>ทั้งนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ 80,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน - สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 80,000 บาท หากขอยกเว้นบุคคลค้ำประกัน จะคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น อีก 2.00% จากอัตราปกติที่กำหนดไว้
ค่าบริการและเบี้ยปรับ	<p>- ค่าบริการและเบี้ยปรับทั้งหมดที่อาจเรียกเก็บ รวมถึงค่าบริการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ประกาศไว้ในที่ทำการสาขาแต่ละแห่งและเว็บไซต์ของธนาคาร</p> <p>www.ktb.co.th</p>
ผู้ค้ำประกัน	<ul style="list-style-type: none"> - (1) เป็นบุคคลที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้กู้ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ทำงานเดียวกันกับผู้กู้ และมีความสามารถชำระหนี้แทนผู้กู้ได้ (2) บุคคลทั่วไปที่มีได้อยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้กู้ เบิกจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารหรือไม่ก็ได้ ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน และมีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้กู้ได้